

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao đổi với đội ngũ cán bộ cấp trường, phó phòng và tương đương của một số cơ

quan, địa phương, đơn vị về công tác cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm bản lẻ 2023 sẽ là nền tảng, động lực, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đề ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí dự hội nghị cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực mà ngành, địa phương, đơn vị mình đang, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực mà ngành, địa phương, đơn vị mình đang, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực mà ngành, địa phương, đơn vị mình đang...

huy những kết quả tích cực mà ngành, địa phương, đơn vị mình đã đạt được trong thời gian qua đồng thời thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để kịp thời khắc phục. Với chủ đề: "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên", năm 2023 tỉnh đề cao tính kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, công chức,

đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ cấp trường, phó phòng và tương đương của một số cơ quan, địa phương, đơn vị cần nghiêm cứu, quán triệt thật nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh để thống nhất về mặt nhận thức, tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

QUYẾT TÂM GỠ CẢNH BÁO...

(Tiếp theo trang 1)

bị nước ngoài bắt giữ, xử lý và xử phạt 100% các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại hội nghị, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương đã báo cáo, thảo luận; xác định nguyên nhân, vướng mắc; kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả việc gỡ cảnh báo thẻ vàng EC.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU nêu rõ: Phải nhận thức rằng, việc chống khai thác IUU không phải là hình thức, đối phó mà vì lợi ích của quốc gia, lợi ích của người dân, giữ hình ảnh đất nước, thực hiện các cam kết quốc tế, khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, trong đó có bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái biển. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành, đơn vị liên quan và 28 tỉnh, thành phố trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được phê duyệt tại kế hoạch hành động và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo, của Thủ tướng Chính phủ, cần cụ thể hóa, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng EC trong năm 2023.

Three columns of text featuring portraits and names of officials: Ông Đinh Nho Liêm, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng); Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bà Phạm Thị Lan Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Thái Bình.

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tại nơi thờ tự

Theo thông tin từ Công an thành phố Thái Bình, ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Tuấn Anh, sinh năm 2003, trú tại thôn Đông Lầu, xã Vũ An (Kiến Xương) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Lệnh bắt giữ được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình ra quyết định phê chuẩn.

Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài cá nhân, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 24/12/2022, Phạm Tuấn Anh một mình điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 98C1-042.80 đi từ nhà đến Quảng trường Thái Bình thuộc tổ 12, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Tại đây, đối tượng thực hiện hành vi phá ổ khóa Đền thờ Bác Hồ, lục lọi bàn thờ, cây phả 2 kết sất để trộm cắp 3,2 triệu đồng. Tiếp đó, khoảng 23 giờ ngày 13/2/2023, Phạm Tuấn Anh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 17B7-366.48 đi từ nhà đến khu vực Đền Quan, thuộc tổ 6, phường Hoàng Diệu. Tại đây đối tượng tiếp tục phá cửa, lục lọi, cây hòm đầu nhang, trộm cắp gần 2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt trong các vụ việc được đối tượng sử dụng với mục đích tiêu xài cá nhân.

Sau quá trình sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, điều tra, cơ quan chức năng đã triệu tập Phạm Tuấn Anh, đối tượng từng có một tiền án về trộm cắp tài sản đến trụ sở để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận ngoài 2 vụ trộm ở Đền thờ Bác Hồ và Đền Quan còn gây ra thêm 4 vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện Kiến Xương.

Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.



Đối tượng Phạm Tuấn Anh tại Công an thành phố Thái Bình.

THÁI THỤY Ngăn chặn học sinh, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Thời gian gần đây, tại Thái Thụy xảy ra một số vụ án liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên, gây bức xúc, lo ngại trong dư luận xã hội và ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục trong nhà trường. Vì vậy, các ngành chức năng, trường học trên địa bàn huyện đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trường học, ngăn chặn học sinh, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Chỉ trong hai tháng cuối năm 2022, trên địa bàn huyện Thái Thụy đã liên tiếp xảy ra hai vụ án nghiêm trọng liên quan đến an ninh trường học, đối tượng gây án là học sinh. Trong đó vụ án thứ nhất xảy ra tháng 11/2022, một nam sinh lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện đã dùng dao đâm bạn gây tử vong; vụ án thứ hai xảy ra tháng 12/2022, một nam sinh lớp 10 Trường THPT Tây Thụy Anh dùng dao đâm bạn trọng thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Điều đáng nói, nguyên nhân xảy ra hai vụ án trên chỉ đều do những mâu thuẫn cá nhân rất nhỏ giữa các em nhưng hành vi gây án thì rất nguy hiểm, tàn nhẫn. Hiện tại cả hai vụ án và hai đối tượng gây án trên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.



Công an huyện Thái Thụy thu giữ tang vật là dao phóng lộn được các đối tượng thanh thiếu niên sử dụng trong vụ án gây rối trật tự công cộng tại thị trấn Diêm Điền.

Có thể thấy, hai vụ án xảy ra tại huyện Thái Thụy gần đây liên quan đến các đối tượng đang ở độ tuổi thanh niên, nhất là lứa tuổi học sinh là thực trạng đáng báo động. Trước tình hình đó, Công an huyện Thái Thụy tích cực chỉ đạo các đội

nghiệp vụ phối hợp với công an các xã, thị trấn tăng cường rà soát, cập nhật danh sách thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật trên địa bàn, từ đó lập kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Đại úy Phạm Bá Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện cho biết: Qua công tác rà soát, Đội đã nắm bắt được một số nhóm thanh niên có các

triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn. Mỗi đây, chúng tôi đã triệt phá một nhóm thanh niên có độ tuổi từ 16 đến dưới 18 thường tụ tập lập kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Đại úy Phạm Bá Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện cho biết: Qua công tác rà soát, Đội đã nắm bắt được một số nhóm thanh niên có các

an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục rà soát, lập danh sách những nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng với công tác đấu tranh, ngăn chặn của lực lượng công an, các trường học trên địa bàn huyện đang tăng cường nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trường học; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, văn hóa, đạo đức, lối sống cho học sinh. Thấy giáo Trường Kim Hiến, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Thụy Anh cho biết: Là trường có số lượng học sinh lớn với gần 2.000 học sinh nên công tác an ninh, an toàn trường học luôn được coi trọng. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền cho học sinh về nội quy, quy chế điều khiển mô tô cùng hung khí là dao phóng lộn, chai thủy tinh, lạng lách, đánh võng, chửi bới học sinh về nội quy, quy chế gắn với quy tắc ứng xử trong trường học; giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm các lớp, đoàn thanh niên trong việc quản lý nền nếp học sinh và bảo đảm an ninh trong khu vực cổng trường, trong trường học; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành nội quy của học

sinh, kiểm tra cặp sách, cốp xe để phát hiện những vũ khí, vật liệu nổ, công cụ học sinh có thể mang đến trường. Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng công an địa phương, phụ huynh trong việc giáo dục, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của học sinh.

Ông Nguyễn Văn Thụy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trường học, Phòng đã chỉ đạo các trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho học sinh không vi phạm các quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trước tết Nguyên đán, ngành giáo dục đã phối hợp với lực lượng công an huyện, công an các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra đột xuất tại các trường THCS, THPT trên địa bàn. Nội dung kiểm tra việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong trường học. Qua công tác kiểm tra chưa phát hiện trường hợp học sinh nào vi phạm.

Cùng theo ông Nguyễn Văn Thụy: Để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường và học sinh vi phạm pháp luật, bên cạnh sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, ngành chức năng, các trường, rất cần có sự phối hợp thường xuyên hơn nữa từ gia đình, phụ huynh học sinh trong việc giáo dục về nhân cách, đạo đức, lối sống cũng như ý thức chấp hành pháp luật để các em còn đang độ tuổi học sinh nhận thức rõ về hậu quả từ những hành vi không lành mạnh gây ra; có biện pháp quản lý không để các em bỏ học, đua đòi tụ tập. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải báo cáo với các cơ quan chức năng kịp thời giáo dục răn đe và xử lý theo quy định.

TRẦN TUẤN

Advertisement for COVID-19 testing services. Text: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 20/2. Việt Nam: Ghi nhận 15 ca mắc Covid-19 mới. Thái Bình: Không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. DUY TÙNG

Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng và thuốc trên mạng

(nhandan.vn) Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, sau hơn 20 năm phát triển, thị trường thực phẩm chức năng nước ta mở rộng nhanh chóng. Số lượng sản phẩm đăng ký hàng năm lên tới hàng chục nghìn sản phẩm, trong đó có hơn 70% là sản phẩm được sản xuất trong nước. Hiện nay, tỷ lệ người tiêu dùng trong nước biết và sử dụng thực phẩm chức năng lên đến hơn 60% và dễ dàng mua các sản phẩm thực phẩm chức năng từ cửa hàng, siêu thị, các nhà thuốc, các shop online, các website hoặc mạng xã hội... Tuy nhiên, quá trình triển khai đã có hiện tượng sản xuất thực

phẩm chức năng không đúng như bản đăng ký công bố sản phẩm; nhà sản xuất vi lợi nhuận mà cho thêm chất cấm, chất độc hại vào trong sản phẩm. Đáng lo ngại, thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, có không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh đã lợi dụng hình ảnh các y bác sĩ, người nổi tiếng, diễn viên; sử dụng các danh hiệu như: "Nhà thuốc gia truyền", "danh y", "thần y" để quảng cáo các sản phẩm có tác dụng như thuốc điều trị các bệnh mạn tính như xương khớp, huyết áp, tiểu đường, bệnh về mắt... dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam. Do vậy, việc quảng cáo,

sản xuất, buôn bán các loại sản phẩm trái phép này không chỉ gây nguy hại cho sức khỏe, thiết hại kinh tế cho người tiêu dùng, mà còn gây bất an cho xã hội và vi phạm các quy định về Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm... Việc quảng cáo, sản xuất, buôn bán các loại sản phẩm trái phép này không chỉ gây nguy hại cho sức khỏe, thiết hại kinh tế cho người tiêu dùng mà còn gây bất an cho xã hội và vi phạm các quy định về Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm... Nhằm ngăn chặn và phòng ngừa quảng cáo, sản xuất, kinh doanh, buôn bán các sản phẩm không phải là thuốc nhưng được quảng cáo như thuốc chữa

bệnh, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, cơ quan liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng để chủ động sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; trong đó, cần khẩn trương rà soát, quy định rõ, cụ thể, chặt chẽ việc xác nhận nội dung quảng cáo, bảo đảm đúng luật, đúng nội dung chuyên môn. Các cơ quan y tế rà soát, chịu trách nhiệm xác nhận nội dung chuyên môn liên quan các loại thuốc, thực phẩm chức năng trước khi phát hành, công khai nội dung xác nhận để các cơ quan kiểm tra, thanh tra, tổ chức phát hành quảng cáo, doanh nghiệp liên quan, có căn cứ thực hiện... Các bộ, ngành liên quan cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát,

xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quảng cáo các sản phẩm có tác dụng như thuốc nhưng không phải là thuốc; quảng cáo thuốc chưa được phép lưu hành; quảng cáo thuốc khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung; có biện pháp xử lý quyết liệt theo quy định của pháp luật về quảng cáo với các trang mạng xã hội, các nền tảng quảng cáo trên mạng nếu có sai phạm; quản lý chặt điều kiện cấp phép mở các trang website, tên miền hoạt động để bảo đảm khi phát hiện sai phạm về quảng cáo sẽ kịp thời tạm đóng tên miền hoặc đóng vĩnh viễn; tuyên truyền quy định của pháp luật về quảng cáo, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, nhất là các văn nghệ sĩ tham gia quảng cáo sai phạm. Chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác quản

Advertisement for various health products. Text: chỉ mua thuốc, các sản phẩm thực phẩm chức năng tại các cơ sở kinh doanh được cấp phép hoạt động theo quy định; người dân khi sử dụng thuốc, các sản phẩm chức năng phải có nguồn gốc rõ ràng, có hóa đơn, chứng từ để có căn cứ, bằng chứng giúp các cơ quan chức năng xử lý khi có yêu cầu... Ảnh minh họa